Dear Parents,

## Greetings from BVB, PUNE

Hope you all are taking care of yourself and your family members during the current difficult pandemic situation. The pandemic has thrust upon us very difficult challenges. In spite of this, we as a School continued our efforts to conduct on-line and off line teaching and learning throughout the academic year 2020-21 and tried to reach out to all the students. We appreciate your support and faith in Bhavan's. The Bhavan's schools stand for quality education and meaningful learning to shape the future careers of our children. The school has risen to the challenges and quickly adapted to technology-based lessons in order to meet the academic needs of our students. Wherever there is scope to implement better solutions, we are in the process of redefining those processes.

You will agree that, our Fee structure is reasonably low as compared to all other English medium Schools. Our annual fees ranges between Rs.30,000 to Rs.40,000 spanning across the different levels viz. Pre-primary, Primary, Middle and Secondary sections. Except regular tuition fees, the School has never demanded any additional payments from parents, for any reason whatsoever. No donations, capitation fees or any other charges are collected from the parents at any point of time. We earnestly would like to express our gratitude to the parents who have paid the fees regularly. Please note that even though some parents were not able to pay either part or full fees, we have NOT discontinued online or off line learning process of their children at all. Taking into account the difficult financial situation, on compassionate grounds, such parents were given the option of paying fees in multiple instalments, in the academic year 2020-21.

You are aware that the school fees for the current academic year 2021-22 are due. However, we have decided to request parents to pay up the same in August 2021. Therefore, you are earnestly requested to pay the First Term fees as per schedule attached herewith. Please note that the Second Term fees will be due in December 2021. Kindly make necessary arrangements for the same. Your co-operation would only help Bhavan's to sustain and grow.

We should work together with our one vision in mind the best future of our students. It is a time to handhold and support each other through this trying period. Keeping our children's best interests in mind and giving them the best is all that we have always offered!

नमस्कार...गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या करोना महामारीला आपण व आपले सर्व कुटुंबीय अत्यंत खंबीरपणे तोंड देत आहात. त्या परिस्थितीत अजून खूप मोठे बदल होताना दिसत नाही. आपल्या पाल्याची शाळा या नात्याने आम्हीही २०२०-२१ हे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अशा पद्धतीने सर्वतोपरी यशस्वी करण्याचा, फलद्रूप करण्याचे सतत प्रयत्न केले.अगदी प्रत्येक विद्यार्थ्या पर्यंत पोचण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. या प्रतिकूल परिस्थितीत आपण पालकांनी शाळेला पाठिंबा दिला, अनेक पालकांनी वेळेवर शालेय शुल्क भरले व शाळेचे कार्य सुरू राहण्यासाठी मोलाची मदत केली. आपल्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण प्रगती कशी होईल, त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे देता येईल यावर आपल्या शाळेचा सतत भर असतो. त्यामध्ये कोणतीही कसूर शाळेकडून केली जात नाही.

आपल्याला पूर्ण कल्पना आहे की भारतीय विद्या भवनच्या सर्व शाळांचे शैक्षणिक शुल्क अन्य सर्व इंग्रजी विनाअनुदान शाळांच्या तुलनेत कमी व वाजवी आहे.आपली शाळा आपल्याकडून दरवर्षी केवळ शैक्षणिक शुल्क( tution fee) घेते. अन्य कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेतले जात नाही. कोणत्याही देणग्या किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे सेवा शुल्क शाळा घेत नाही. २०२१-२२ हे शैक्षणिक वर्ष जून मध्ये सुरू झाले आहे. आपल्याला या वर्षाचे शुल्क द्यावयाचे आहे..पालकांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन आम्ही शुल्क भरण्यासाठी गेल्या वर्षात अगदी मासिक, तिमाही हप्ते देण्याची स्विधा दिली होती. अनेक पालकांनी शुल्क भरणा वेळेवर केलेला आहे. ज्यांनी २०२०-२१ या मागील वर्षाचे शुल्क भरलेले नाही किंवा एका सत्राचे शुल्क भरले आहे त्यांनी ते भरावे अशी कळकळीची विनंती करत आहोत. शुल्क भरले नाही म्हणून शाळेने कोणत्याही पाल्याचे शिक्षण बंद किंवा थांबवलेले नाही. ते नवीन शैक्षणिक वर्षात सुरू ठेवले आहे. जून मध्ये २०२१-२२ हे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने पहिल्या सत्राचे शुल्क देय् आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या सप्ताहापासून आपण ते शाळेत किंवा बँकेत भरू शकता. त्याचे परिपत्रक सोबत दिले आहे. आपण जुलैमध्ये शुल्क घेतो. परंतु सध्याची प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन संस्थेने ऑगस्ट मध्ये श्ल्क घेण्याचे ठरवले आहे. दुसऱ्या सत्राचे शुल्क डिसेंबर मध्ये देय राहील. आपल्या विद्यार्थ्याचे हित, शिक्षक व शाळेबरोबर सतत संवाद, सहकार्य व विश्वासाने आपण एकत्र काम करीत आहोत. एकमेकांवर पूर्ण विश्वास ठेऊन आपल्या पाल्याच्या भविष्यासाठी आपण सर्व जण कटीबद्ध आहोत. काही पालक आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढत आहेत याची जाण आम्हाला आहे. आपली शिक्षण संस्था सुरळीतपणे सुरू राहणे हे आपल्या सर्वाच्याच हिताचे आहे. आपले सहकार्य, साथ आमच्या बरोबर आहे व याप्ढे राहील याची खात्री असल्याने आम्ही आपल्या आर्थिक योगदानाची विनंती करीत आहोत...आपल्या कुटुंबीयांची काळजी घ्या, सर्व नियमांचे पालन करा, शाळा पूर्ववत प्रत्यक्ष सुरू होण्याची आम्हा सर्व शिक्षकांची व आपलीही इच्छा आहे..बघू यात कसे आपण मार्ग काढता येतोय ते..पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद व निरंतर सहकार्याची अपेक्षा... 🔥 🔥 🌹 🏂 🔥 📥

Thanking you,

With warm regards, Headmistress BVBPVM